

11. รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2551

(1) รายการระหว่างกันโดยทั่วไป ในปี 2551

กรรมการของบริษัท เคยมีการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทและบริษัทย่อย จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2551 เป็นต้นมาไม่มีรายการระหว่างกันในเรื่องดังกล่าวแล้ว

(2) รายการระหว่างกันที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ยอดคงเหลือ (บาท)		คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสะดวกเหมาะสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			2550	ปี 2551	2550	ปี 2551		
นายพีท ริมชลา	กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด	รายการลูกหนี้บริษัท แอสเซี่ยน เมทอลจำกัด ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่นายพีท	-	1,532,372.00	-	-	เพื่อทำการจัดหุ้นไขว้กันตามแผนการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นระหว่าง บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด และบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการลูกหนี้ดังกล่าวมีความเหมาะสมผลตามแผนการปรับโครงสร้าง โดยบริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด ได้รับชำระค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551
นายวิบูลย์ รุจิเรกสาร	กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด	รายการลูกหนี้บริษัท แอสเซี่ยน เมทอลจำกัด ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่นายวิบูลย์	-	875,670.00	-	-	เพื่อทำการจัดหุ้นไขว้กันตามแผนการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นระหว่าง บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด และบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการลูกหนี้ดังกล่าวมีความเหมาะสมผลตามแผนการปรับโครงสร้าง โดยบริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด ได้รับชำระค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551
นางสุภาวดี พุนทรัพย์มณี	ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด	รายการลูกหนี้บริษัท แอสเซี่ยน เมทอลจำกัด ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่นางสุภาวดี	-	437,835.00	-	-	เพื่อทำการจัดหุ้นไขว้กันตามแผนการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นระหว่าง บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด และบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการลูกหนี้ดังกล่าวมีความเหมาะสมผลตามแผนการปรับโครงสร้าง โดยบริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด ได้รับชำระค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551

บริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัด แย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ยอดคงเหลือ (บาท)		คำชี้แจงของผู้บริหารใน เรื่องความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ สอบ
			2550	ปี 2551	2550	ปี 2551		
นายกิตติศักดิ์ แสง ชินนอม	ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอส เซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด	รายการลูกหนี้ บริษัท แอสเซี่ยน เมทอลจำกัด ขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บริษัท แอส เซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่นายกิตติศักดิ์	-	437,835.00	-	-	เพื่อทำการจัดหุ้นไขว่กันตาม แผนการปรับโครงสร้างผู้ถือ หุ้นระหว่าง บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด และบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ารายการลูกหนี้ดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผลตามแผนการปรับโครงสร้าง โดย บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด ได้รับชำระ ค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551
นายปัญญา ฉัตรปัญญา	ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอส เซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด	รายการลูกหนี้ บริษัท แอสเซี่ยน เมทอลจำกัด ขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บริษัท แอส เซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่นายปัญญา	-	437,835.00	-	-	เพื่อทำการจัดหุ้นไขว่กันตาม แผนการปรับโครงสร้างผู้ถือ หุ้นระหว่าง บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด และบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ารายการลูกหนี้ดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผลตามแผนการปรับโครงสร้าง โดย บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด ได้รับชำระ ค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551
นายสนธยา ข้างหล้า	ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอส เซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด	รายการลูกหนี้ บริษัท แอสเซี่ยน เมทอลจำกัด ขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บริษัท แอส เซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่นายสนธยา	-	328,351.00	-	-	เพื่อทำการจัดหุ้นไขว่กันตาม แผนการปรับโครงสร้างผู้ถือ หุ้นระหว่าง บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด และบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ารายการลูกหนี้ดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผลตามแผนการปรับโครงสร้าง โดย บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด ได้รับชำระ ค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551
นางยุรี รัชฎาวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด	รายการลูกหนี้ บริษัท แอสเซี่ยน เมทอลจำกัด ขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บริษัท แอส เซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นางยุรี	-	218,968.00	-	-	เพื่อทำการจัดหุ้นไขว่กันตาม แผนการปรับโครงสร้างผู้ถือ หุ้นระหว่าง บริษัท แอส เซี่ยน เมทอล จำกัด และ บริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ารายการลูกหนี้ดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผลตามแผนการปรับโครงสร้าง โดย บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด ได้รับชำระ ค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551
นายปริญญา ริมชลา		รายการลูกหนี้ บริษัท แอสเซี่ยน เมทอลจำกัด ขายหุ้นที่ถืออยู่ใน บริษัท แอส เซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่นายปริญญา	-	109,484.00	-	-	เพื่อทำการจัดหุ้นไขว่กันตาม แผนการปรับโครงสร้างผู้ถือ หุ้นระหว่าง บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด และบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ารายการลูกหนี้ดังกล่าวมีความสมเหตุ สมผลตามแผนการปรับโครงสร้าง โดย บริษัท แอสเซี่ยน เมทอล จำกัด ได้รับชำระ ค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจำเป็นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

11.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท